



คำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ที่ ๓๗/๒๕๖๗  
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เขตเลือกตั้งที่ ๑  
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม (ส.ถ. ๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อมาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงได้มีการประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม แทนตำแหน่งที่ว่าง (ส.ถ. ๑/๑) กำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคำร้องว่า นายพงษ์เดช กองอินทร์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลข ๑ ผู้ถูกร้อง ได้มีการกระทำความผิดเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๒) กล่าวคือ ผู้ถูกร้อง ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลอื่น ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณารายงานการไต่สวน ตลอดจนพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกันแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้ถูกร้อง ก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้มารดาของภริยาผู้ถูกร้องและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องมอบเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง จากการไต่สวนผู้ร้องให้ถ้อยคำว่า ตนได้พบบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลทุ่งต้อม” โพสต์ข้อความและภาพถ่ายเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อความในลักษณะขอขอบคุณ มารดาของภริยาผู้ถูกร้องและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องมอบเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร หลังจากนั้นโรงพยาบาลก็ได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไป ซึ่งผู้ร้องเชื่อว่าการมอบเงินดังกล่าวเป็นการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง จากการไต่สวนผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำว่า ตนมิได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหาและมิได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มารดาของภริยาตนและน้องสาวของภริยาตนให้เงินจำนวนดังกล่าวแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร อีกทั้งบุคคลทั้งสองมิได้

เป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ตน เมื่อตนเห็นโพสต์ดังกล่าวก็ได้แจ้งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหธารลพโพสตรดังกล่าวออกไป จากการไต่สวนพยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นมารดาของภริยาผู้ถูกร้องของผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำว่า ประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ พยานคนที่ ๒ ของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้เดินทางมาหาตนที่บ้านโดยเล่าให้ฟังว่าญาติทำฟันของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรและไม่มีเงินซ่อมแซม จึงมาขอความอนุเคราะห์ให้ตนช่วยบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งตนเห็นว่าจะใกล้ครบรอบวันเสียชีวิต ๒ ปีของสามีของตน และก่อนที่สามีของตนจะเสียชีวิต ตนและสามีเคยร่วมกันบริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรเป็นประจำกว่า ๑๐ ปี โดยเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ นาฬิกา ตนและบุตรสาวซึ่งเป็นน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องได้เดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรและมอบเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรโดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจำนวน ๑ คนร่วมเป็นพยาน ขณะที่มอบเงินดังกล่าวตนและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องไม่ได้พูดแนะนำหรือหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้ถูกร้องแต่อย่างใด จากการไต่สวนพยานคนที่ ๒ ของผู้ถูกร้องให้ถ้อยคำว่า ประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนได้ทราบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรว่าญาติทำฟันของโรงพยาบาลชำรุด ต่อมาประมาณวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนได้เข้าไปขอความอนุเคราะห์จากพยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้อง ซึ่งพยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องยินดีที่จะบริจาคเงินสนับสนุนการซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตร จากการไต่สวนพยานคนที่ ๓ ของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรให้ถ้อยคำว่า ประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตนได้ปรึกษากับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรว่าญาติทำฟันของโรงพยาบาลชำรุด ประกอบกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรจะต้องโอนไปอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณมาซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าวได้ทันก่อนที่จะโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรจึงขอความอนุเคราะห์จากบุคคลที่เคยบริจาคหรือเคยให้การสนับสนุนโรงพยาบาลซึ่งพยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องตอบรับที่จะช่วยบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมให้ ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา พยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องได้นำเงินมามอบให้แก่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตร จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยตนเป็นตัวแทนในการรับมอบเงินและได้โพสต์ภาพการรับบริจาคเงินดังกล่าวลงในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กของโรงพยาบาลชื่อ “รพ.สต.บ้านสหธาร ตำบลห่มต้อม” ต่อมาผู้ถูกร้องได้โทรศัพท์ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธารลพโพสตรดังกล่าวจึงตั้งค่าปิดความเป็นสาธารณะ จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “รพ.สต.บ้านสหธาร ตำบลห่มต้อม” โพสต์ข้อความว่า “๔/๑๐/๒๕๖๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหธาร ต้องขอขอบพระคุณครอบครัวของคุณพ่อสุพล - คุณแม่โฉมฉาย ยอดใจ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน รพ.สต.บ้านสหธาร ตั้งแต่คุณพ่อสุพล ยอดใจ ยังมีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ยังให้การสนับสนุนจากครอบครัวของคุณพ่อสุพล ยอดใจ ด้วยดีตลอดมา รพ.สต. บ้านสหธารต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่โฉมฉาย ยอดใจ พร้อมครอบครัวที่มอบเงินสนับสนุนเนื่องจากวันครบรอบ ๒ ปีที่คุณพ่อสุพล ยอดใจ ได้จากไป เป็นจำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมญาติทำฟันของ รพ.สต. บ้านสหธาร ที่ชำรุดเพื่อใช้ให้บริการประชาชนให้ได้ดีดังเดิม ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ส่งไปถึงคุณพ่อสุพล ยอดใจ และขอให้ครอบครัวคุณแม่โฉมฉายมีความสุขสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป รพ.สต.บ้านสหธารขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง” พร้อมกับโพสต์ภาพมารดาของภริยาผู้ถูกร้องและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องมอบเงินดังกล่าว และจากการไต่สวนปรากฏ

ว่าคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารได้มีหนังสือที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอบคณพยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องที่มอบเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้กับคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมยูนิตทำฟันและพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร

เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องมอบเงินบริจาคจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทให้แก่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารเพื่อใช้ในการซ่อมแซมยูนิตทำฟันของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร ซึ่งจากการไต่สวนพยานคนที่ ๓ ของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารให้ถ้อยคำว่า ประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ปรึกษากับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประธานคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารว่ายูนิตทำฟันของโรงพยาบาลชำรุด ประกอบกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารจะต้องโอนไปอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ไม่สามารถนำงบประมาณมาซ่อมแซมได้ทันก่อนที่จะโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารจึงขอความอนุเคราะห์จากบุคคลที่เคยบริจาคหรือเคยให้การสนับสนุนโรงพยาบาลซึ่งพยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องตอบรับที่จะช่วยบริจาคเงินเพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา พยานคนที่ ๑ ของผู้ถูกร้องและน้องสาวของภริยาผู้ถูกร้องได้นำเงินมามอบให้แก่คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหาร จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท โดยพยานคนที่ ๓ ของผู้ถูกร้องเป็นตัวแทนในการรับมอบเงินและได้โพสต์ภาพการรับบริจาคเงินดังกล่าวลงในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กของโรงพยาบาลชื่อ “รพ.สต.บ้านสบหาร ตำบลห่มด้อม” ต่อมาผู้ถูกร้องได้โทรศัพท์ขอให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบหารลบโพสต์ดังกล่าว จึงตั้งคำปิดความเป็นสาธารณะ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อความจากโพสต์ดังกล่าวแล้วไม่พบว่ามีข้อความใดที่เข้าข่ายหรือมีลักษณะเป็นการหาเสียงเลือกตั้งหรือจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้ถูกร้อง ประกอบกับจากการไต่สวนไม่พบว่าผู้ถูกร้องได้นำเหตุการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานอื่นที่ยืนยันได้ว่าการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายตามข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกร้องกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ (๒) ตามคำร้อง

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

*อิทธิพร บุญประคอง*

(นายอิทธิพร บุญประคอง)  
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง